



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๗๒๘

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากร

ตามที่คณะกรรมการศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้หารือร่วมกันและมีมติเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ดังนี้

๑) การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี อยู่บนพื้นฐานข้อมูลด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดยจากการพิจารณาพบว่าแหล่งงบประมาณเงินรายได้ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

๑.๑) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายสำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีได้

๑.๒) รายได้จากแหล่งอื่น หากพิจารณาจากแหล่งรายได้ ณ ปัจจุบัน คาดว่าน่าจะ ไม่เพียงพอสำหรับนำมาใช้ในการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

๒) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งตามแนวคิดของระเบียบฉบับดังกล่าวนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดสรรค่าตอบแทนให้ผู้ให้บริการฯ อันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการจ่ายเงินรางวัล ประกอบกับกำหนดให้มีการจัดสรรเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ เป็นค่าสาธารณูปโภค และจัดสรรรายได้ส่วนที่เหลือตามประกาศมหาวิทยาลัย

ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงมีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบตามข้อ ๒) ไปพลางก่อน และหากภายหลังพบว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้ซึ่งได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วนั้น จึงอาจพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากรพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากร ตามที่เสนอ โดยให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และหากภายหลังพบว่า มหาวิทยาลัยมีรายได้ซึ่งได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว อาจพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้กับบุคลากรพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง

รับที่ 859

วันที่ 8 มิ.ย. 2566

เวลา 13:30 น.

อธิการบดี

รับที่ 2076 เวลา..... น.

วันที่ 7 มิ.ย. 2566

สำนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล งานตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.๓๑๓๔

ที่ อว ๖๙.๒.๓.๒/๒๗๖

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง มติคณะทำงานศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากร นั้น

ในการนี้ คณะทำงานศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น จึงมีมติเสนอมายังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีนั้น อยู่บนพื้นฐานข้อมูลด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดยจากการพิจารณาพบว่าแหล่งงบประมาณเงินรายได้ในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย

๑.๑) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายสำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีได้

๑.๒) รายได้จากแหล่งอื่น หากพิจารณาจากแหล่งรายได้ ณ ปัจจุบัน คาดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับนำมาใช้สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

๒) เนื่องจากขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอ "ร่าง" ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ซึ่งตามแนวคิดของระเบียบฉบับดังกล่าวนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดสรรค่าตอบแทนให้ผู้ให้บริการฯ อันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการจ่ายเงินรางวัล ประกอบกับกำหนดให้มีการจัดสรรเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ เป็นค่าสาธารณูปโภคและจัดสรรรายได้ส่วนที่เหลือตามประกาศมหาวิทยาลัย

๓) ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยใช้ระเบียบตามข้อ ๒) ไปพลางก่อน และหากภายหลังพบว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้ซึ่งได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบดังกล่าวฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วนั้น จึงอาจพิจารณามอบหมายให้คณะทำงานศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากรพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

ประธานคณะทำงานศึกษาหาข้อมูล
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้กับบุคลากร

อธิการบดี
7 มิ.ย. 2566